



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงได้ปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณฤเทพ สิงห์เสณี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

จำนวนผู้เข้าประชุม ๑๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนฤเทพ สิงหเสณี	ประธานสภา	นฤเทพ สิงหเสณี	
๒	นายบุญเลื่อน คำสุนทร	รองประธาน	บุญเลื่อน คำสุนทร	
๓	นายสำเนียง ชัยงาม	ส.อบต. ม.๒	สำเนียง ชัยงาม	
๔	นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	ส.อบต. ม.๓	เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง	
๕	นายประสิทธิ์ จันแสง	ส.อบต. ม.๕	ประสิทธิ์ จันแสง	
๖	นายทองเลื่อน พรมงษ์	ส.อบต. ม.๖	ทองเลื่อน พรมงษ์	
๗	นายอรรถพล บุญณสิทธิ์	ส.อบต. ม.๗	อรรถพล บุญณสิทธิ์	
๘	นายสุรียา หันจั่งสิทธิ์	ส.อบต. ม.๘	สุรียา หันจั่งสิทธิ์	
๙	นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์	ส.อบต. ม.๙	กาญจนา เชียงสาพันธ์	
๑๐	นายกาวิ อุทัยขาม	ส.อบต. ม.๑๐	กาวิ อุทัยขาม	
๑๑	นายสงวน ส่องแจ้	ส.อบต. ม.๑๑	สงวน ส่องแจ้	
๑๒	นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์	ส.อบต. ม.๑๒	บุญโฮม อ่อนตาจันทร์	
	นางสาววรินทร์ นามพิกุล	เลขานุการสภา	วรินทร์ นามพิกุล	

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยุทธนา กองศิลา	นายก อบต.	ยุทธนา กองศิลา	
๒	นายอนุชัย สุระตะไฉย	รองนายก อบต.	อนุชัย สุระตะไฉย	
๓	นายสุพล ส่องแจ้	รองนายก อบต.	สุพล ส่องแจ้	
๔	นายบรรเจ็ด สุขมานพ	เลขานุการนายก	บรรเจ็ด สุขมานพ	
๕	นายเมธา ปลัดกอง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	นายเมธา ปลัดกอง	
๖	นายอ่อนสี เชียงสาพันธ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	อ่อนสี เชียงสาพันธ์	
๗	นายอัมรินทร์ ทงมี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	อัมรินทร์ ทงมี	
๘	ส.อ.ชูชาติ พรหมคำอินทร์	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	ชูชาติ พรหมคำอินทร์	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๙	นายเสนีย์ สิงห์คำป๋อง	ผอ. กองช่าง	เสนีย์ สิงห์คำป๋อง	
๑๐	นางสาวสำราญ รอบรู้	นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ	สำราญ รอบรู้	
๑๑	นายสุภาพ ธรเสนา	กำนัน ต.นาคว่าง	สุภาพ ธรเสนา	
๑๒	นายทวิชชา อินสะอาด	หน.สป.	ทวิชชา อินสะอาด	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นับองค์ประชุมได้ ๑๒ เสียง ครบองค์ประชุม ประธานจตุรบุเตียนบุชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน ๑. การจัดงานวันลอยกระทงเป็นไปด้วยดี ถึงจะมีปัญหา อุปสรรคระหว่างจัดงานบ้างแต่โดยภาพรวมการจัดงานถือว่าเป็นไปด้วยดีสำเร็จลุล่วง ขอขอบคุณสมาชิก อบต. ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมลอยกระทงครั้งนี้

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน - ให้สมาชิกสภา ฯ ได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมสภา อบต. สมัยการประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ - ขอแก้ไขความในหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๒๗ ข้อความเดิม “ หมู่ที่ ๓ ” แก้ไขข้อความ “ หมู่ที่ ๓ ” ,หน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๓๒ ข้อความเดิม “ ไฟฟ้าจากหม้อ ” แก้ไขข้อความ “ ไฟฟ้าจากหม้อ ” และหน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๓ ข้อความเดิม “ ชาวบ้านปั่นไปพร้อมกัน ” แก้ไขข้อความ “ ชาวบ้านปั่นไปพร้อมกัน ”

นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ - ขอแก้ไขความในหน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๒๕ ข้อความเดิม “ เสนอเป็นไฟฟ้าโซลาเซลล์ ” แก้ไขข้อความ “ เสนอเป็นไฟฟ้าฟ้าแรงต่ำ ”

ประธาน ตามที่นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๓ และนายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ ขอแก้ไขข้อความ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่เห็นว่าบันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่มีประธานขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๑ ข้อความเดิม “ ขยายเขตประปาเพิ่ม คงจะไม่มีแล้ว ” แก้ไขข้อความ “ ขยายเขตประปาเพิ่ม ต่อไปคงจะไม่มีขยายเขตน้ำประปาบ้านเชียงพังทั้ง ๓ หมู่บ้าน

/แล้ว ” และขอถามมติ...

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาคว่าง

แล้ว ”และขอถามมติที่ประชุมเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อความรายงานการประชุม ตามที่มีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม และรับรองรายงานการประชุม หรือไม่ (นับองค์ประชุมได้ ๑๒ เสียง)

มติที่ประชุม

- เห็นชอบรับรองแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ รายงานการประชุม และรับรอง รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภา และรองประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องญัตติที่เสนอใหม่

๑. การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(กรณี ซึ่งมีใช้กิจการด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการ เพิ่มพูนรายได้ ของ อปท. และกิจการที่ทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ ประชาชน) เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วิทยุ ป๋องทอง อายุ ๖๐ ปี ที่ยังค้างจ่าย จำนวน ๓,๖๐๐ บาท (เบิกข้ามปีงบประมาณ)

ประธาน

- ด้วย นายก อบต.นากว้าง ได้ยื่นเสนอญัตติขออนุมัติสภา อบต. จ่ายขาดเงิน สะสม จำนวน ๓,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับนาย วิทยุ ป๋องทอง เขื่อนายก อบต. แกลงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อที่ ประชุม

นายยุทธนา กองศิลา

นายก อบต.นากว้าง

- แกลงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สรุปความว่า “ เรียงประธานสภา และ สมาชิกสภา อบต. ตามที่ กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปิดระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพ ตามหนังสือชักซ้อมแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีกรณี การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วิทยุ ป๋องทอง อายุ ๖๐ ปี ซึ่งกองสวัสดิการสังคมได้มีการลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อรับการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ผู้สูงอายุดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้รับ การจัดสรรเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลเลขบัตร

สำเนาถูกต้อง

/ประจำปีประชาชน....

(นางสาวรินทร นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

ประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร และกองสวัสดิการสังคม ได้ทำการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยได้ยืนยันข้อมูลในระบบ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ แล้ว และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งการโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เหลือจ่ายตามหนังสือ ที่ มท. ๐๘๑๐.๖ / ว ๓๐๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งกองสวัสดิการไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเงินจัดสรรที่เหลือจ่าย ให้กับนายวีระยุทธ ป็องทอง ในอัตราเดือนละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวมเป็นเงินจำนวน ๓,๖๐๐ บาท ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค้างจ่าย จำนวน ๓,๖๐๐ บาท ให้กับนายวีระยุทธ ป็องทอง สูงอายุซึ่งมีสิทธิตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ จึงขอเสนอรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ยอดเงินสะสม จำนวน ๑๐,๖๕๕,๖๘๒.๖๐ บาท

๒. พิจารณากันเงินสำรองจ่าย ดังนี้

๒.๑ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยประมาณ จำนวน ๓,๓๘๓,๖๘๕.๐๐ บาท

๒.๒ ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดสาธารณภัยตามความจำเป็น ร้อยละ ๑๐ จำนวน ๔,๓๓๒,๕๙๐.๖๐ บาท คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ จำนวน ๒,๙๓๙,๔๐๓.๖๐ บาท โดยมีเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘,๗๖๔,๓๗๕ บาท ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓,๖๐๐ บาท เพื่อขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๖ เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายเงินข้ามปีงบประมาณ และข้อ ๘๙ เนื่องจากเป็นการนำเงินสะสมไปจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติและมีสิทธิได้รับการจัดสรร ซึ่งมีใช้กิจการด้านการบริการชุมชน

/และสังคม.....

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรินทร นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง

และสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กิจการที่ทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และขอมอบหมายให้
เลขานุการสภา อบต. เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม”

นางสาวรินทร นามพิกุล
เลขานุการสภา อบต. /
ปลัด อบต.

- ชี้แจงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สรุปความว่า “ เรียนประธานสภา นายก
อบต. และสมาชิกสภา อบต. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งมี
คุณสมบัติและมีสิทธิได้รับเงินจัดสรรเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ นายวิรุฑ ป่องทอง จำนวน ๓,๖๐๐ บาท ตั้งแต่เดือน เม.ย -
ก.ย. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ เดือน อัตราเดือนละ ๖๐๐ บาท ซึ่งกองสวัสดิการ
สังคม ทำการเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ย
พิกัดของ อบต. ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ เหลือจ่าย เมื่อวันที่ ๒๘
ก.ย. ๒๕๖๕ ตามที่ นายก อบต.ได้นำเรียนต่อที่ประชุมทราบเบื้องต้น
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวนดังกล่าว เมื่อไม่มีการเบิกจ่ายจึงตกเป็นเงินสะสม
ของ อบต. ประกอบกับตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อบต.
พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๖ ที่กำหนดไว้ “ค่าใช้จ่ายที่เป็น
รายจ่ายประจำปีที่เกิดขึ้นในปีใดให้เบิกจ่ายจากงบประมาณในปีนั้น” และตาม
ระเบียบ ข้อ ๘๙ ที่กำหนด “ การใช้จ่ายเงินสะสม ของ อบต. โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ต้องเป็นกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่ทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม จึงจะขออนุมัติทำการเบิกจ่าย
งบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับนายวิรุฑ ป่องทอง ตั้งเดือน เม.ย
- ก.ย. ๒๕๖๕ โดยขอเสนอ นายก อบต.นากว้าง พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยอนุมัติของสภา อบต.นากว้าง เพื่อทำ
ความตกลงในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๖
และ ข้อ ๘๙ เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายเงินข้ามปีงบประมาณ และ เป็นการ

/นำเงินสะสมไปจ่าย....

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรินทร นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

นำเงินสะสมไปจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติและมีสิทธิได้รับการจัดสรร ซึ่งมีใช้กิจการด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่ทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งการใช้จ่ายเงินสะสมจำนวนดังกล่าวข้างต้น นายก อบต. ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น เพื่อเสนอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบที่ได้นำเรียนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับทราบและพิจารณาแล้ว”

ประธาน

- ตามที่ นายก อบต.นากว้าง ได้แถลงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับนายวิรุทธิ์ ป้องทอง และเลขานุการได้ชี้แจงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อที่ประชุม ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ได้อภิปรายหรือซักถามในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินจำนวน ๓,๖๐๐ บาท ตามที่นายกอบต. เสนอได้

(ไม่มีการอภิปรายซักถาม และนับองค์ประชุมได้ ๑๒ เสียง ครบองค์ประชุม)

ประธาน

- ถ้าสมาชิกท่านใด อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๓,๖๐๐ บาท เพื่อขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่ นายก อบต. เสนอขออนุมัติ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- อนุมัติ ๑๐ เสียง

ประธาน

- ถ้าสมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๓,๖๐๐ บาท เพื่อขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่ นายก อบต. เสนอขออนุมัติ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- ไม่อนุมัติ ศูนย์ เสียง

มติที่ประชุม

- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน,รองประธาน)

ประธาน

- สรุปรสภา อบต. มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่นายก อบต. เสนอ จำนวน ๑๐ เสียง งด ๒ เสียง

๒. การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(กรณี เป็นกิจการด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อบต. และกิจการที่ทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน)

ประธาน

วาระต่อไป เป็นการประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณี เป็นกิจการด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อบต. และกิจการที่ทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ขอเชิญ นายก อบต. แถลงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ต่อที่ประชุม

สำเนาถูกต้อง

/นายยุทธนา

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

นายยุทธนา กองศิลา
นายก อบต.นาแกว้าง

- แกลงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สรุปความว่า “ เรียงประธานสภา และสมาชิกสภา อบต. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้ว บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้ององค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่ แต่เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ซึ่งเป็นกิจการด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจการที่ทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอเสนอรายงานพิสูจนยอดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ. วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ยอดเงินสะสม จำนวน ๑๐,๖๕๕,๖๘๒.๖๐ บาท
๒. พิจารณากันเงินสำรองจ่าย ดังนี้
 - ๒.๑ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยประมาณ จำนวน ๓,๓๘๓,๖๘๕.๐๐ บาท
 - ๒.๒ ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดสาธารณภัยตามความจำเป็น ร้อยละ ๑๐ จำนวน ๔,๓๓๒,๕๙๐.๖๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ จำนวน ๒,๙๓๙,๔๐๓.๖๐ บาท โดยมีเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘,๗๖๔,๓๗๕ บาท ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ

สำเนาถูกต้อง

/รวมเป็นเงินที่...



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง

รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๙๒๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภา ฯ แล้ว และขอมอบหมายให้ นายบรรเจ็ด สุขมานพ เลขานุการนายก อบต. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อที่ประชุมต่อไป”

นายบรรเจ็ด สุขมานพ
เลขานุการนายก อบต.

ชี้แจงรายละเอียดโครงการ สรุปความว่า “ เรียนประธาน นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. โครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ เส้นจากนายนิยม บุตรดีพุม ไปนางนงลักษณ์ อ้วนพิพิศ โดยทำการลงดินลูกรัง จำนวน ๕๗๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวทางให้เรียบร้อยละ ๑๐๐ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑,๗๘๖ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๑๑๔ ตารางเมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (ตามแผนผัง อบต.กำหนด) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดงสร้างควาย หมู่ที่ ๖ เส้นหน้าฝายน้ำล้นวังเทื่อม โดยทำการลงดินลูกรัง จำนวน ๔๗๔ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวทางให้เรียบร้อยละ ๑๐๐ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑,๑๘๙ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๖ ตารางเมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (ตามแผนผัง อบต.กำหนด) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนากว้าง หมู่ที่ ๑ เส้นข้างนางายสิทธิพล ศรีเหล่าน้อย ไปนางนงอุทัย โดยทำการลงดินลูกรัง จำนวน ๒๓๗ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวทางให้เรียบร้อยละ ๑๐๐ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๔๕๒ เมตร และลงท่อ คสล. ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๘ ตารางเมตร . (ตามแผนผัง อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการบุกเบิกถนนใหม่ บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ เส้นนางนงจิราภร น้อยมนตรี ไปนางนายเจริญ คงกล้า โดยทำการลงดินถม จำนวน ๘๗ ลบ.ม.ลงดินลูกรัง จำนวน ๑๑๒ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวทางให้เรียบร้อยละ ๑๐๐ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๖๐ เมตร . หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร (ตามแผนผัง อบต.กำหนด) งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาทาม หมู่ที่ ๙ แยกถนนทุ่งแร่-หนองตอ

/ไปวัดป่าหนองโน....

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

ไปวัดป่าหนองโน โดยทำการ

๑. ลงหินลูกรัง จำนวน ๒๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย
๒. ลงท่อระบายน้ำ คสล.๑ ๐.๖๐ เมตร . จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๘ ท่อน และผนังกันน้ำกัดเซาะ คสล. ด้านหน้า-ด้านหลังและชุดร่องระบายน้ำ ความกว้าง ๑ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๓๙ เมตร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นบ้านดงยาง - นาทาม โดยทำการตอกเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ เมตร ความยาวเข็ม ๑๖ เมตร. จำนวน ๓๒ ต้น ระยะทางในการตอกเสาเข็ม ๑๕ เมตร . และลงดินถม จำนวน ๑๑๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.นากว้าง กำหนด) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยหลวงน้อย หมู่ที่ ๙ บ้านนาทาม โดยทำการลงดินลูกรัง จำนวน ๒๙๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวทางให้เรียบร้อย ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๖๓๓ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๒ ตารางเมตร ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย (ตามแผนผัง อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านดงสร้างควาย เส้นหน้าวัดข้างบ้าน นายวิสัย ถูกดี ไปบ้านนายสมชัย ถูกดี โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๘.๘๙ ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๕.๕๖ ตารางเมตร (แบบถนน ทล.-๒-๒๐๖/๒๐๗) และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาทาม หมู่ที่ ๙ เส้นแยกถนนลาดยางดงยาง - นาทาม ไปฟาร์มไก่อบ้านดงยาง ม.๗ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๘.๘๙ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๕.๕๖ ตารางเมตร (แบบถนน ทล.-๒-๒๐๖/๒๐๗) และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนแสบง หมู่ที่ ๑๑ เส้นรอบบ้านไปบ้านโนนสมบูรณ์ ม. ๕ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรคอนกรีต

สำเนาถูกต้อง

/ กว้าง ๔ เมตร


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

กว้าง ๔ เมตร ม. ยาว ๑๘๕.๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรั้งไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๗๖ ตารางเมตร (แบบถนน ทล.-๒-๒๐๖/๒๐๗) และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓๑ จุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๔๑,๐๐๐ บาท

๑๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๔ จุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๕๔,๐๐๐ บาท

๑๓. โครงการจัดซื้อไฟสัญญาณจราจร จำนวน ๖ ชุด พร้อมติดตั้ง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จำนวน ๒,๙๒๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ได้มีการเสนอต่อที่ประชุมแล้ว

ประธาน

ตามที่นายก อบต.และเลขานุการนายก ได้แถลงชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบข้อ ๘๙ ต่อไปเชิญสมาชิก อบต.อภิปรายหรือซักถามได้

นายสำเนียง ชัยงาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒

อภิปราย สรุปความว่า “ เรียนประธาน นายก อบต. โครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๒ เส้นนายนายนิยม บุตรดีพุทธ ไปนานางนงลักษณ์ อ้วนพิพิศ ทำตรงไหน เพราะถ้าทำความยาวขนาดนี้น่าจะเข้าไปทางหัววังกันฮวด”

นายอรรถพล บุญณะสิทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
นายสงวน ส่องแจ้ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑

อภิปราย สรุปความว่า “ เรียนประธาน นายก อบต. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นบ้านดงยาง – นาทาม ใช้ถนนช่วงบริเวณทางโค้งลำห้วยหลวงหรือไม่”
อภิปราย สรุปความว่า “ เรียนประธาน นายก อบต. ขอสอบถามโครงการของ หมู่ที่ ๑๑ ที่ได้รับงบประมาณข้อบัญญัติไปแล้ว จะยังได้ทำหรือไม่ถ้ามาอนุมัติโครงการที่เสนอในวันนี้ และขอถามเพิ่มมีความสงสัยโครงการที่ขออนุมัติของ หมู่ที่ ๑๑ ไปบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ ๕ ได้ยินผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าเป็นเส้นทางลาดยางผ่านหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ไปบ้านโนนสมบูรณ์ ตรงนี้สับสนมากเพราะเข้าใจว่าจะอนุมัติ คืออีกเส้นทางที่ไปโนนสมบูรณ์ สรุปแล้วที่จะขออนุมัติวันนี้ จะทำในเส้นทางไหนแน่”

ประธาน

มีสมาชิกสภา อบต จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญ นายก อบต. ตอบข้ออภิปรายต่อที่ประชุม

สำเนาถูกต้อง

/นายยุทธนา



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

นายยุทธนา กองศิลา
นายก อบต.นาคว่าง

- ตอบการอภิปรายขอใช้จ่ายเงินสะสม สรุปความว่า “ เรียงประธานสภา และสมาชิกสภา อบต. สำหรับการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่เสนอต่อสภา อบต. ขอตอบข้ออภิปรายของสมาชิกสภา อบต. ดังนี้
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ เส้นจากนายนิยม บุตรดีพุด ไปนางนงลักษณ์ อ้วนพิพิศ กับเส้นทางที่ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ พุดถึงเป็นเส้นเดียวกันความยาว ๑,๗๘๖ เมตร เพียงแต่ทางสายนั้นทำการบุกเบิกขยายทางไม่ได้ เพราะมีปัญหาเรื่องแนวเขตทาง จึงทำได้เพียงแค่การซ่อมแซมปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นระยะทางยาว ๑,๗๘๖ เมตร และทุกโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินสะสมมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพราะถ้าไม่มีในแผนพัฒนา ก็ไม่สามารถนำมาขออนุมัติใช้จ่ายเงินได้ตามระเบียบ ส่วนการอภิปรายของสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ เป็นการทำบริเวณทางโค้งเข้าบ้านดงยางเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะถนนลาดยางซึ่งเป็นปัญหามานาน ซึ่ง อบต. ได้เสนอของบประมาณเป็นโครงการที่ใช้วงเงินสูงถึง ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่รู้ว่าจะได้รับการจัดสรรมาตอนไหน และโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. บ้านดอนแสงที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติยังมีเหมือนเดิม รอมีเงินรายได้เข้ามาเพียงพอก่อนจึงจะทำได้ ส่วนที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นการก่อสร้าง คสล. เส้นรอบหมู่บ้านไปบ้านโนนสมบูรณ์ ไม่ใช่เส้นลาดยางตามที่ท่านสมาชิกได้ยื่นประกาศมา เพราะถ้าทำเส้นนั้นเป็นถนนสายหลัก ถนนต้องกว้าง ๖ เมตร แต่เส้นทางที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมนี้ถนนกว้าง ๔ เมตร เป็นเส้นรอบบ้านดอนแสงไปบ้านโนนสมบูรณ์ และในการขออนุมัติใช้เงินสะสมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขปัญหาคือทำเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เพราะถ้าปัญหาภายในหมู่บ้านท่านสมาชิกสภา อบต.ส่วนใหญ่จะดูแลแก้ไขปัญหภายในหมู่บ้านของตนก่อน ปัญหาระหว่างหมู่บ้านจึงยังไม่ค่อยได้รับการแก้ไข ดังนั้นทางผู้บริหารท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาให้ และจะเห็นว่า การขอใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ไม่มีโครงการของหมู่ที่ ๔ เพราะปัญหาความเดือดร้อนระหว่างหมู่บ้านหมู่ ๔ ไปหมู่ที่ ๖ ได้รับการแก้ไขแล้ว ส่วนของหมู่ที่ ๘ ก็ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านดงผักหนามไปทางบ้านหนองแปน ซึ่งคาดว่าผู้รับจ้างน่าจะเข้าดำเนินการตามสัญญาแล้ว ปัญหาระหว่างหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นปัญหาความเดือดร้อน

/เหล่านี้ได้รับ...

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรินทร นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาคว่าง

เหล่านี้ได้รับการแจ้งปัญหาโดยตรงจากการลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน และได้รับรู้ปัญหาความเดือดร้อนจากสมาชิก อบต.หรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งเข้ามา และที่มีการร้องเรียนมาทางไลน์ร้องทุกข์ เมื่อได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไขและมีในแผนพัฒนา ก็ได้นำมาพิจารณางบประมาณของอบต. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป”

ประธาน

ตามที่ ท่านนายก อบต. ได้ตอบข้ออภิปรายในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อที่ประชุม ซึ่งโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมจะเป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน มีสมาชิก อบต.ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมิมติที่ประชุม

- ไม่มีการอภิปราย นับองค์ประชุมได้ ๑๒ เสียง ครอบองค์ประชุม

ประธาน

- ถ้าสมาชิกท่านใด อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๓ โครงการ ตามที่นายก อบต. เสนอขออนุมัติ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- อนุมัติ ๑๐ เสียง

ประธาน

- ถ้าสมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน ๑๓ โครงการ ตามที่นายก อบต. เสนอขออนุมัติ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- ไม่อนุมัติ ศูนย์ เสียง

มติที่ประชุม

- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน,รองประธาน)

ประธาน

- สรุปสภา อบต. มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๓ โครงการ ตามที่นายก อบต. เสนอ จำนวน ๑๐ เสียง งด ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

- เรื่องอื่น

ประธาน

เชิญสมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมเสนอเรื่องอื่นๆต่อที่ประชุมได้

นายอ่อนสี เชียงสาพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานสภา และ นายก อบต. ลำห้วยหลวงขาดมาก ถ้าไม่แก้ไขปัญหาในปีนี้ ปีหน้าเดือดร้อนแน่ ทำนาไม่ได้ตอนนี้ลำห้วยขาดหลายจุด”

นายสุภาพ ธรเสนา
กำนันตำบลนากว้าง

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานสภา และ นายก อบต. มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ๓ - ๔ เรื่อง ขอขอบคุณสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือจัดงานลอยกระทงในการจัดงานมีปัญหาบ้างแต่โดยภาพรวมก็สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และ พุ่งนี้จะมีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและสภาวัฒนธรรมเพื่อสรุปการจัดงาน และขอใช้ห้องประชุมสภา อบต.เป็นสถานที่จัดประชุม เรื่องที่ ๒ ปัญหาความเดือดร้อนในตำบลก็ได้รับความร่วมมือจากสภา อบต. นายก อบต. ร่วมกันกับทางฝ่ายท้องถิ่นที่ช่วยกันพัฒนามาตลอด ส่วนในพื้นที่บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๒ ก็มีท่านสำเนียง สมาชิก

/อบต.หมู่ที่ ๒ ได้ดูแล.....

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

อบต. หมู่ที่ ๒ ได้ดูแลเสนอปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านอีกทางหนึ่ง การพัฒนาก็ร่วมมือกันมาตลอด เรื่องที่ ๓ ขอบอกบุญตามกำลังศรัทธา ด้วยช่างโยนงได้ประสานจะทำการปรับปรุงภูมิพระสงฆ์ ที่วัดถ้ำกลองเพลจึงบอกบุญมาทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา และเรื่องที่ ๔ คือ การล้อมรั้วล้าเข้ามาในถนนสาธารณะตรงนี้มีปัญหามากโดยเฉพาะบ้านเชียงพังได้เจอปัญหามากกับตนเอง เวลาว่างประมาณให้ตรวจสอบสำรวจเส้นทางที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ แต่ไม่สามารถทำได้เพราะ ชาวบ้านได้มีการทำรั้วเข้ามาในถนนสาธารณะ เบื้องต้นไปเจรจาพูดคุยแต่ได้รับคำพูดที่ไม่เหมาะสมว่าไม่มีความรู้ จบ ๒๔. จะไปรู้เรื่องอะไร จริงมีการใช้คำพูดที่รุนแรงกว่านี้แต่ไม่ยอมพูดในที่ประชุม จึงอยากเสนอให้พิจารณาหาทางแก้ไข เมื่อมีการก่อสร้างรั้วล้าเข้ามาในถนนสาธารณะ ควรที่จะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยร่วมกันคือ คณะผู้บริหารและเจ้าของพื้นที่ คือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต. ให้ชาวบ้านที่ทำการก่อสร้างรั้วได้รื้อถอนรั้วออกไป เวลาพัฒนาหรือมีงบประมาณมาแล้วจะได้ไม่เกิดปัญหาในการพัฒนา ”

นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานสภา และ นายก อบต. ขอเสนอโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ ๑๗๙ ลำดับที่ ๓๖๗ ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๑๒ เส้นนางอัมรา ไปนายนายไสว และหน้าที่ ๘๑ ลำดับที่ ๓๕ เส้นจากบ้านเชียงพังหมู่ที่ ๓ ไปบ้านดอนหมากผาง ไปบ้านสิบเอกสงกรานต์ ”

นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานสภา และ นายก อบต. ไฟฟ้าส่องสว่างที่จะทำการติดตั้ง จะไปถึงบ้านนาทามหรือไม่ ”

นายอรุณพล บุญณะสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานสภา และ นายก อบต. ไฟฟ้าโซลาเซลล์ที่จะติดตั้งทางเข้าบ้านดงยาง ถ้าติดตั้งไปแล้ว ที่เป็นไฟฟ้าเดิมจะเอาออกหรือไม่ และรั้วที่ชาวบ้านร่วมกันทำตรงบริเวณทางโค้งเมื่อทำการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเส้นนี้แล้ว รั้วกันถนนจะเอาออกไปหรือจะติดตั้งไว้เหมือนเดิม ”

นายกาวิ อุทัยขาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐

- เสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานสภา และนายก อบต. เส้นทางก่อสร้างถนน คสล จากฟาร์มไก่ไปบ้านดงยาง ทำตรงช่วง ”

นายยุทธนา กองศิลา
นายก อบต. นากว้าง

- ตอบประเด็นเสนอเรื่องอื่น ๆ สรุปความว่า “ เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต. ขอตอบประเด็นที่เสนอในเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

๑. ลำห้วยหลวงที่ขาดนั้น ลำห้วยหลวงลึกมาก ให้ทางผู้ใหญ่อ่อนสีทำหนังสือแจ้งเข้ามา จะประสานขอให้ อบจ. ช่วยแก้ไขปัญหาให้เพราะมีรถแบคโฮสามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้

/ ๒. เรื่องปัญหาการ...

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรินทร นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต. นากว้าง

๒. เรื่องปัญหาการสร้างรั้วรูกกล้าเข้ามาในเขตทางที่ผ่านมา เมื่อ อบต. ได้รับการร้องเรียนที่ผ่านมาก็ใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยก่อน และที่กำนันเสนอมาก็ดี ที่จะให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยในพื้นที่หมู่บ้านก่อน ถ้าเจรจาแล้วแก้ไขไม่ได้ก็ค่อยรายงานเป็นหนังสือมาที่ อบต. เพราะถ้ารายงานมาแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบรังวัดเขตทางที่ชัดเจนถ้าพบว่ามี การรูกกล้าจริงก็ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกทางสาธารณะ ซึ่งทางอบต.เองไม่อยากจะความเอาผิดกับชาวบ้าน ถ้าในระดับหมู่บ้านเจรจาไกล่เกลี่ยได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

๓. เรื่องติดตั้งไฟฟ้า มี ๒ จุด คือทางเข้าบ้านดงยางและทางแยกบ้านโนนสวรรค์ มาบ้านนาทาม ระยะห่างเสาประมาณ ๓๐ เมตร ก็ต้องดูว่าจะติดตั้งได้ถึงจุดไหน

๔. จุดโค้งบ้านดงยาง ร้วที่ชาวบ้านร่วมกันทำก็คงต้องรื้อมาไว้ที่ อบต.ก่อน เมื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จ ก็ค่อยเอาไปทำเหมือนเดิม แต่คงต้องขอสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ เป็นผู้ริเริ่มโครงการร่วมมือกันทำในครั้งแรก

๕. ก่อสร้างถนน คสล.เส้นฟาร์มไก่ ไปบ้านดงยาง ทำตรงช่วงบริเวณเส้นเชื่อมดงยางบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓

และมีเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมทราบอีก ๒ เรื่อง คือ รถกอล์ฟของ อบต. ช่วงนี้ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากระบบเบรกมีปัญหา ติดต่ออยู่ซ่อมรถแล้วก็มีกำหนดนำรถเข้าซ่อมประมาณสิ้นเดือน และเรื่องการจัดงานกีฬาตำบลปีงบประมาณนี้คงไม่ได้จัดเพราะไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ เนื่องจากช่วงที่มีการจัดทำงบประมาณคาดว่าภาวะระบาดโควิดยังคงมีอยู่จึงได้งดการจัดกีฬา คงต้องรอปีงบประมาณถัดไป ”

นายอนุชัย สุระตะโนย
นายก อบต.นากว้าง

- เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน เนื่องด้วยมีสมาชิกสภา อบต.เป็นคนใหม่หลายคน อาจไม่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต. โครงการใดที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปแล้ว รับรองว่าได้ทุกโครงการเพียงแต่ยังไม่ได้ทำตอนนี้ ต้องรอดูว่ามีเงินรายได้เข้ามาพอที่จะทำได้แล้วหรือยัง โดยปกติไตรมาสที่ ๒ ก็น่าจะเริ่มทำโครงการต่าง ๆ ได้ ”

นายสุพล ส่องแจ้ง
นายก อบต.นากว้าง

- เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต. ขอเพิ่มเติมเรื่องปัญหาทางสาธารณะ เห็นดีด้วยที่จะให้มีการพูดคุยกันในระดับหมู่บ้านให้เรียบร้อย เพราะมีการล้อมรั้วเข้ามาในเขตทางเดิมทำให้ทางแคบต้องตรวจสอบแนวเขต เวลา อบต. มีงบประมาณจะพัฒนา แต่ทำไม่ได้เพราะเจ้า

สำเนาถูกต้อง

/ ของที่ดิน...



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

ของที่ดินไม่ยินยอม

ประธาน

- เรื่องปัญหาการล้อมรั้วเข้ามาในถนนมีทุกหมู่บ้าน ขอความร่วมมือทางผู้นำในหมู่บ้านช่วยกันเจรจาไกล่เกลี่ยทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้ตีระมัดระวังเพราะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นข้อขัดแย้งภายในหมู่บ้าน และเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงการจัดทำแผนชุมชนต่อที่ประชุม

นางสาวสำราญ รอบรู้

- ชี้แจงการจัดทำแผนชุมชน สรุปความว่า เรียนประธานสภา และ นายก อบต.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอความร่วมมือสมาชิก สภา อบต. ในการจัดทำแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน ต้องมีการประชุมหมู่บ้าน ทบทวนแผนพัฒนา และในส่วนของกระบวนการแผนพัฒนาในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้จัดลำดับความสำคัญมาจำนวน ๓ โครงการที่ต้องดำเนินการพัฒนาในส่วนโครงการพัฒนาในลำดับถัดไปก็สามารถนำไปลงในปีพ.ศ. ๒๕๖๘ หรือปีถัดไปได้ จึงขอให้การจัดลำดับความสำคัญที่จะทำมาในปี ๒๕๖๗ ก่อน โดย อบต.จะนำโครงการในปี ๒๕๖๗ ใน ๓ ลำดับแรกมาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ส่วนโครงการในลำดับที่ ๔ เป็นต้นไป ก็จะนำมาบรรจุในส่วนของแผนพัฒนาเพื่อรองรับงบประมาณพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หรืองบประมาณถัดไปตามที่จะได้รับงบประมาณดำเนินการจากส่วนราชการอื่น เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ อบจ. เป็นต้น และขอให้นำส่งแผนพัฒนาชุมชนภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นี้ด้วย”

นายทวิชชา อินสะอาด

หัวหน้าสำนักงานปลัด ฯ

- ชี้แจงเพิ่มเติม สรุปความว่า เรียนประธานสภา และ นายก อบต. ตามที่นักวิเคราะห์ชี้แจง จริง ๆ งบประมาณที่ใช้ในการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต้องมีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำแผนพัฒนาซึ่งเป็นไปตามความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน แต่ข้อจำกัดในการพัฒนา คืองบประมาณมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา หรือนำแผนไปสู่การปฏิบัติ จึงต้องมีการปรับลดโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ”

นายบรรเจ็ด สุขมานพ

เลขานุการนายก อบต.

- ชี้แจงเพิ่มเติม สรุปความว่า เรียนประธานสภา และ นายก อบต. ในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีขั้นตอนตามระเบียบ และในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีโครงการพัฒนาต่าง ๆ ต้องมีบรรจุไว้ในแผน และในการจัดสรรงบประมาณลงพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จำเป็นที่สมาชิกสภาต้องตรวจดูในแผนพัฒนาว่ามีการนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา อบต. เพื่อท่านจะได้นำปัญหาที่มีการบรรจุไว้ในแต่ละปี พ.ศ. มา

/ใช้ประกอบใน....

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

ใช้ประกอบในการเสนอพิจารณาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในเดือนสิงหาคม และในแต่ละปี อบต. ก็จะมีการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาเป็นประจำปี ซึ่งท่านสามารถใช้แผนพัฒนา อบต. ที่ได้มีการอนุมัติแล้วมาใช้เป็นกรอบในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนในแต่ละปีได้ว่าโครงการไหนทำไปแล้ว โครงการไหนยังไม่ทำ หรือมีโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขก็นำมาจัดลำดับความสำคัญไว้ในแผนชุมชนและเสนอแผนนั้นมาที่ อบต. ได้ตามรอบการจัดทำแผนในแต่ละปีตามที่ อบต. ได้กำหนดเวลาไว้”

ประธาน

- มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม
- ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๕ น.

ลงชื่อ วรินทร นามพิกุล

(นางสาววรินทร นามพิกุล)

เลขานุการสภา/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สงวน ส่องแจ้ง

(นาย สงวน ส่องแจ้ง)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ทองเลื่อน พรมงษ์

(นายทองเลื่อน พรมงษ์)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง

(นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง)

คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นฤเทพ สิงห์เสณี

(นาย นฤเทพ สิงห์เสณี)

ประธานสภา อบต. / รับรองรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว